



ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๖.๑/ว ๖๐๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศที่อ้างถึง คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๒๕๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านต๋อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นส่งถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ขอประกาศวัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรรณช ลิ้มสมมุติ)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๗๔

โทรสาร ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๗๕

๖๖๕๗๖/๒๐๓๑.๒๕



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๒๕๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านต่อม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๒๕๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านต่อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้
รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

๑. นายกฤษคุณ คำมาปัน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายกรกฤษ ลิ้มสมมุติ)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ